

28 เมษายน 2558 หน้า 16

## บนความเคลื่อนไหว\*

### สงคราม'คนกรีดยาง'

● ● เดินทางไปปิดจ้อแดง "พีชทีวี" เรียบร้อยโรงเรียน คลสข. แต่ปฏิบัติการจาก มติ กสท. 4 : 1 น่าสนใจ เมื่อ สฤณีญา กลางณรงค์ เป็นเลียงเดียวที่ลงมติ "ไม่เห็นชอบ" ...ความเห็น "สฤณีญา" มองว่า ในทางกฎหมาย กสท.จะมีสิทธิ์อ้างอำนาจประกาศ คลสข.และข้อตกลงได้ แต่เนื้อหาของช่องพีชทีวีเป็นการพูดข้อมูลด้านเดียว ยังไม่ถึง "ขั้นปลุกปั่นยุยง" ซึ่งประเด็นข้อมูลด้านเดียวนั้น หลายช่อง "จ่อมึสึ" ก็ด้านเดียวข้างเดียวยิ่งกว่าช่องพีชทีวีเสียอีก ● ● ● "สฤณีญา" ชี้ว่า อำนาจ กสท.มีอยู่แล้วตามมาตรา 37 คือ "เดือน ปรับขึ้นต้น ปรับขึ้นสูง พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต" แต่ กสท.ข้ามไปใช้ประกาศ คลสข. และข้อตกลงแทนตั้งแต่แรก...เชื่อว่า หักช่องของสฤณีญาข้างต้น คงโดนโต้กลับจาก "เมฆกพอยกทหาร" ในคราวสื่อสารมวลชนอย่างมึต้องสงสัย เพราะคนกลุ่มนั้นทำหน้าที่ "กระบอกเสียง" ของฝ่ายยึดอำนาจมาตั้งแต่แรก ● ● ● ราคาขงก็ยงทรงๆ ไม่ได้ขยับขึ้นดังที่ "มหาเสนาบดีสี่เขี้ยว" คาดหวัง แต่ความเคลื่อนไหวของเกษตรกรสวนยางพาราภาคใต้กลับมากอยู่ในวงจรข่าวรายวันอีกหน เมื่อ **ชยวินันท์ คงสง** อดีตแกนนำชาวสวนยางควนทองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ได้ประกาศเชิญชวนกลุ่มชาวสวนยางเคลื่อนไหวคัดค้าน "พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย" ที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุน ● ● ● ขณะที่ **ทศพล ขวัญรอด** ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กลับสนับสนุน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย เพราะคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่อง พ.ร.บ.การยางฯ จำนวน 15 คน ได้มีมติวแทน "ชาวสวนยางตัวจริง 5 คน" ถือว่าเป็นสัดส่วนที่พอดีและเป็นธรรมต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ● ● ● ต้องพลิกเพิ่มข่าวให้คนที่ไม่ได้ติดตามแต่แรก สืบเนื่องจากรัฐบาลประยุทธ์ ได้เสนอ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อปลายปีที่แล้ว แต่กลุ่มชาวสวน



อำนวยการ ปะติเส

ยางในนาม "แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง" ได้คัดค้านกฎหมายฉบับนี้และขอมีส่วนร่วมในขั้นแปรญัตติด้วย...อำนวยการ ปะติเส รมช.เกษตรฯ จึงเปิดทางให้ "ชาวสวนยางตัวจริง" เข้ามาเป็นกรรมการฯ คาดว่ากลางเดือน พ.ค. ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม สนช. วาระ 2 และวาระ 3 ● ● ● สื่อบางสำนักอาจจู้จี้ให้มี "มือบชาวสวนยาง" เหมือนสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ก็ได้แต่รอแล้วรอเล่า ซึ่งเรื่องนี้ต้องให้เครดิต อำนวยการ ปะติเส ที่เคยผ่านงานมวลชนมาก่อน จึงประสานกับแกนนำชาวสวนยางปรับยุทธศาสตร์แนวร่วม ในนาม "สมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย" ภายใต้หลักการ "สามัคคีเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อหาทางดับทุกข์ร่วมกัน และนำไปสู่การปฏิรูปยางพาราทั้งระบบ" นี่แหละเป็นเหตุผลว่า ทำไมยาง 3 โล่ร้อยจึงไม่มีมือบปิดถนน ● ● ● ผลงานการรวมพลเกษตรกรชาวสวนยางมากไว้ใน "ร่วมรณงค์เดียวกัน" ของอำนวยการ ปะติเส ได้สร้างความไม่พอใจให้ "ฝ่ายการเมืองภาคใต้" จึงมีข่าวใบสั่ง "เสียม" หวังเขี่ยอำนวยการให้พ้นทาง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของสงครามคนกันเอง...



28 เมษายน 2558 หน้า 7

**ตกลงแบบ หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน**

**ย.ยาง...เปลี่ยนไป**

“โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกึ่งกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เป็นความล้มเหลวเชิงนโยบาย เพราะใช้เงินกันอย่างสุรุ่ยสุร่าย ตำนน้ำพริกละลายแม่น้ำ ไปหาซื้อยางมาเก็บเข้าสต็อก พอเงินหมด ถือว่าหมดโปรโมชัน พวกพ่อค้ารู้ดี เดียวก็พากันออกมาทุบราคาลงอีก เพราะกองทุนต่างๆจัดการความเสี่ยงไม่ได้”

ดร.มนต์ชัย พิณจิตสมุทธร กล่าวในการเสวนาเรื่อง การสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน จัดโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา...พร้อมกับทำนายอีกว่า ในอนาคตปัญหายางจะมีเกิดขึ้นอีกมากมาย เพราะจีนได้ปลูกยางไปแล้วที่สิบสองปีมาแล้ว โดยเฉพาะที่เขียงรุ่ง ปลูกไว้ 6 ล้านกว่าไร่ เปิดกรีดไปแล้ว 4.8 ล้านไร่ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าลาวและเวียดนามก็ปลูกยางกันทุกที่แถมยังมีกลุ่มวิสาหกิจเวียดนาม สมาคมยางพาราเวียดนามที่เข้มแข็งสามารถ

ออกมาต่อรองราคากับผู้ซื้อยางได้อีกด้วย

อินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่น่าเชื่อในอดีตเคยแต่ซื้อยางจากบ้านเรา วันนี้เริ่มเอายางออกมาขายในตลาดแล้ว

มีหลายประเทศปลูกยางมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันการนำยางธรรมชาติไปใช้กลับน้อยลง

อ.อัจฉรา ปทุมนากุล ให้ข้อมูลสถิติการใช้ยางของโลกไว้อย่างน่าสนใจ...จีนเป็นประเทศที่ใช้ยางพารามากที่สุด 32% รองลงมาเป็นยุโรป 11% ไทย 4% เท่ามาเลเซีย ส่วนประเทศที่ผลิตยางธรรมชาติไม่ได้ มักจะใช้ยางสังเคราะห์แทน

ในอนาคตอุตสาหกรรมยางล้อยมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มทุกปี และจะเปลี่ยนเป็นยางเรเดียลมากขึ้น...แต่การใช้ยางธรรมชาติจะน้อยลง เพราะเทคโนโลยีการผลิตยางเรเดียลมีการคิดหาวิธีใช้ยางธรรมชาติให้น้อยลง จากเดิมมีการใช้ยางธรรมชาติ 8-10 กก.ต่อเส้น ปัจจุบันได้ลดลงมาเหลือ 5.8 กก.ต่อเส้น

แม้กระทั่งการประกอบรถยนต์หนึ่งคัน เมื่อปี 2544 จะมีการใช้ยางธรรมชาติ 4.31 กก.ต่อคัน ปี 2555 การใช้ยางธรรมชาติลดลงมาเหลือ 0.22 กก.ต่อคัน เพราะมีการใช้ยางสังเคราะห์มากขึ้น.

**ชมชื่น ชูช่อ**

28 เมษายน 2558 หน้า 5 (1)

## กระทรวงเกษตรฯ แจงผลงานรอบ 6 เดือน ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมอัดฉีดเมล็ดเงิน 3.4 หมื่นล. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร



ปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อัยยยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อัยยยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงผลงานรอบ 6 เดือน ว่า ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือปัจจัยการผลิต ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออก เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่่อกรายหนึ่ง รวมถึงมาตรการต่างๆ ด้วยการจัดทำ Road Map เพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรที่สำคัญ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างการผลิตสินค้าข้าว ประมง ปศุสัตว์ การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1.ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.Road Map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ผ่านมการกระทรวงได้เร่งแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU โดยภายใน 2 สัปดาห์นี้ จะเสนอแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาที่ผิดกฎหมายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งแนวทางต่อไปคือการออกกฎหมาย เพื่อให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาประมง โดยการแก้ไขปัญหาการประมงนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณ

แต่จะใช้พระราชกำหนดโดยอาศัยอำนาจแห่งรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 21 มาบังคับใช้แทน ส่วนจะประกาศใช้เมื่อไหร่ นั้น ต้องรอการประกาศพระราชบัญญัติรวมถึงการออกกฎหมายก่อน ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว อยู่ระหว่างการรอประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา และได้เตรียมเรื่องพระราชกำหนดไว้รอวันที่ประกาศใช้ และจะใช้พระราชบัญญัติเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในทันที สำหรับแผนโรดแมปของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระยะต่อไปจะมีกว่า 10 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 34,413.52 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร รวมไปถึงการปฏิรูปภาคการเกษตรในระยะยาวทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยเพิ่มรายได้แก่ชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 3.596 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 96.93 ของครัวเรือน) จากเกษตรกรเป้าหมาย 3.71 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 38,886.62 ล้านบาท การช่วยเหลือชาวสวนยางตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิตามที่กำหนดในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 767,518 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.31 วงเงิน 7,704.27 ล้านบาท รวมถึงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม เป้าหมาย 100,000





# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

## 28 เมษายน 2558 หน้า 5 (2)

ครัวเรือน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการใน 64 จังหวัด 111,210 ครัวเรือน ธ.ก.ส.อนุมัติแล้ว 20,177 ครัวเรือน 43 จังหวัด วงเงิน 1,824.18 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน 10,000 ล้านบาท เป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 994 แห่ง

ขณะนั้นสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจาก ธ.ก.ส.แล้ว 311 แห่ง 3,616.92 ล้านบาท โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ปริมาณยางที่ประมูลได้ในภาพรวม 139,531.82 ตัน จำนวนเงิน 8,299.84 ล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการแปรรูปเป้าหมาย 245 แห่ง จ่ายแล้ว 41 แห่ง วงเงิน 167 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) โดยจดทะเบียนเรือประมง จำนวน 51,989 ลำ ร่วมตรวจควบคุมเรือ 26,761 ลำ จับกุม 8 คดี และทำประมงผิดกฎหมาย 259 คดี ปรับปรุงร่าง NPOA-IUU ติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งเรือ (VMS) ออก พ.ร.บ.การประมง และปรับปรุงกฎหมายล่าสัตว์ 70 ฉบับ แก้ไขแรงงานประมง พัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์เรือประมง ขึ้นทะเบียนแรงงานประมงต่างด้าว ฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้ง/ แก้ไขปัญหาโรค Early Malality Syndrome (EMS) ในกุ้ง นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรอง บ้องกัน ฝั้วระวังโรคกุ้ง เพื่อป้องกัน EMS เพิ่มการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) และแก้ไขปัญหาคาเกิดโรคระบาดในกุ้ง

ด้านโครงการตลาดเกษตรกร ได้จัดทำโครงการตลาดเกษตรกรแล้ว ใน 77 จังหวัด ผลการจำหน่ายสินค้าระหว่าง 26 มกราคม-มีนาคม 2558 ใน 77 จังหวัด มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดรวม 6,504,982 บาท การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง (พฤศจิกายน 2557-เมษายน 2558) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 14 ตุลาคม 2557 โดยมาตรการหลัก ได้จ้างแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งแล้ว 38,694 ราย (ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 36,662 ราย และลุ่มน้ำแม่กลอง 7,032 ราย) จากเป้าหมาย 44,388 ราย ส่วนมาตรการเสริม ได้จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 9 หลักสูตร จำนวน 18,021 ราย (ร้อยละ 102.22 ของเป้าหมาย 17,804 ราย) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว/พันธุ์พืชปุ๋ยสด (20 จังหวัด) เป้าหมาย 300,000 ไร่ ได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรครบ 20 จังหวัด เพาะปลูกแล้ว รวมพื้นที่ 142,803 ไร่ ขณะอยู่ระหว่างการเริ่มเก็บเกี่ยว

การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ มีเป้าหมายรวม 13,389 ราย ดำเนินการอบรมเกษตรกรแล้ว จำนวน 11,793 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.07 เกษตรกรที่ได้รับการอบรมแล้ว จำนวน 3,688 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.54 มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรแล้ว จำนวน 2,796 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.88 การส่งเสริมอาชีพด้านประมง มีเป้าหมายรวม 3,574 ราย ดำเนินการอบรมเกษตรกรแล้ว 2,950 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.54 มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรแล้ว 2,553 ราย คิดเป็นร้อยละ

71.43 การฝึกอบรมด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ (กตณ.) เป้าหมาย 1,385 ราย ขณะนี้ดำเนินการฝึกอบรมแล้ว 1,273 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.91 (ข้อมูล วันที่ 31 มี.ค.58)

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ 3,051 ตำบล ตำบลละ 1 ล้านบาท โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน จ้างแรงงาน และสนับสนุนความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558 ได้มีการพิจารณาโครงการที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนตามเงื่อนไขขอรับการสนับสนุนโครงการ รวม 52 จังหวัด 920 ตำบล จำนวน 1,455 โครงการ

การพัฒนาแหล่งน้ำ ขยายพื้นที่ชลประทาน บริหารจัดการน้ำ 24.8 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 1.24 ล้านครัวเรือน สร้างระบบชลประทานขนาดเล็ก 16,510 โครงการ และแหล่งน้ำในไร่ 290,862 บ่อ พื้นที่รับประโยชน์ 581,724 ไร่

การป้องกันและปราบปรามปัจจัยการผลิตและการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ทั้งด้านประมง ปศุสัตว์ และพืช การปรับปรุงและออกกฎหมายใหม่ 6 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.ชลประทานราษฎร์ และ พ.ร.บ.การประมง รวมทั้งการปรับโครงสร้างส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ โดยยึดระบบ Zoning ที่เหมาะสม

ในปี 2558 แนวทางการดำเนินงานได้จัดทำ Road Map ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร รวม 4 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และปาล์มน้ำมัน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้เห็นชอบโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ประกอบด้วย โครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ ประมง ปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร และอยู่ระหว่างขับเคลื่อนด้วยระบบการส่งเสริมพื้นที่แบบแปลงใหญ่ โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดผ่านกลไกบูรณาการในระดับพื้นที่

อย่างไรก็ตาม จากภารกิจการดำเนินงาน 6 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มุ่งมั่นที่จะตอบสนองนโยบายการพัฒนาการเกษตรให้ครอบคลุมตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร การพัฒนาทรัพยากร การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน โดยจะเร่งดำเนินการ ทั้งในเรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ การปรับโครงสร้างระบบส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นแปลงใหญ่ การแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่เกษตรกรและประเทศชาติสืบไป



28 เมษายน 2558 หน้า 9

## SCIWATCH

### มก.เสวนาเทคนิคกรีดยางปริมาณสูง

จากสถานการณ์ยางพาราราคาตกต่ำและขาดแคลนแรงงานการผลิต รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงหาทางแก้ไขปัญหาวิกฤติอยู่ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS Center) ซึ่งเป็นศูนย์รวมองค์รู้หลายหลายสาขา หนึ่งในองค์ความรู้ นั่นก็คือ ยางพารา จึงจัดการเสวนาวิชาการเรื่อง เทคนิคการผลิตยางพาราที่มีประสิทธิภาพสูง ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความสามารถในการแข่งขันการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี และวิธีการกรีดยางที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม 1-2 เท่าตัว ซึ่งผ่านการทดสอบจากม.เกษตรฯและ Dr.Regis Locote ผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส ด้านระบบกรีดยาง ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก สถาบันวิจัยยางและเกษตรกร มาแล้ว นับเป็นทางเลือกใหม่ในการกรีดยางได้น้ำยางคุณภาพดีประมาณ 150 กิโลกรัมต่อต้น และต้นยางมีอายุการกรีดยางได้ยาวนานขึ้น 5-8 ปี ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องต้นทุน การผลิตสูงและการขาดแคลนแรงงาน





28 เมษายน 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 27 เมษายน 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	พฤษภาคม 2558		มิถุนายน 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	58.40	58.15	58.60	58.35
ชั้น 2	57.80	57.55	58.00	57.75
ชั้น 3	57.25	57.00	57.45	57.20
ชั้น 4	56.95	56.70	57.15	56.90
ชั้น 5	56.50	56.25	56.70	56.45
ยางแท่ง				
STR5L	49.75	49.50	49.95	49.70
STR5	47.85	47.60	48.05	47.80
STR10	47.15	46.90	47.35	47.10
STR20	46.75	46.50	46.95	46.70
น้ำยางชั้น 60%	35.50	35.25	35.70	35.45
(High Ammonia 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



28 เมษายน 2558 หน้า 1 (1)

# 'เสรี' ย้ำกมธ. อยากวิจารณ์.เกือบหมด

**ชี้เปิดเวทีอีก  
บึกบึนเชื่อ  
ไร้ปัญหาแน่**  
สปช.ยังชิงชิงพิตไม่เลิก  
อภิปรายร่าง ★ มีต่อหน้า 12

**'เสรี' ย้ำกมธ.** ☆ ต่อจากหน้า 1  
รวม 7 วันไม่หน้าใจเล็งขอเปิดเวทีอีกรอบก่อนโหวต  
ลงมติ พิสูจน์ใจ กมธ.ยกร่างฯรับฟัง-แก้ไขตาม  
ความเห็น สปช. หรือหวั่นลม "เสรี" ระบุงมธ.กฎ  
หมาย-การเมืองอยากวิจารณ์เกือบทั้งฉบับไม่เห็น

ด้วยประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ เรื่องนายช  
คนนอกที่มา ส.ส.-สว. พร้อมตั้งคณะทำงานรวบรวม  
ประเด็นแปรญัตติ "ประวัติ" เชื่อมมัน รธน.เดินตาม  
สเตปไปปัญหา ยังไม่ถึงบทของ คสช.รัฐบาล ชี้ประชา  
มติต้องดูกระแสประชาชนแต่ "บึกบึน" พุดชัด คสช.  
จะคัดค้านเรื่องนี้ เข้มทำจริงกระทบโรดแมปแน่  
"วิญญู-อนุพงษ์" ประสานเสียงฟันชกร.ทูลจโรดคอบ  
ไม่ชี้ช้า คตร.เตรียมบุกสอของคักรวลาใน สธ.  
แม้การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญในชั้นตอนของ  
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่ใช้เวลานานถึง 7 วันจะ  
ผ่านพ้นไปแล้วแต่ยังมีคลื่นลูกโถมจากสมาชิก สปช.  
ทยอยนัดประชุมหรือกันเพื่อเสนอแปรญัตติข้อแก้ไข  
เนื้อหาในหลายประเด็น พร้อมเตรียมเสนอให้มีการเปิด  
สภาอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
(กมธ.ยกร่างฯ) ว่าได้รับฟังและนำความเห็นของสมาชิก  
สปช.ไปปรับแต่งร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด  
"บึกบึน" ชี้รธน.เดินตามสเตปไปปัญหา  
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 27 เม.ย.ที่กรมการ

ขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) พล.อ.ประวัติ วรภัยสุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงภาพ  
รวม 7 วันของการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญในสภาปฏิรูป  
แห่งชาติ (สปช.) ว่าไม่มีปัญหาอะไร ตอนนี้อยู่ใน  
ระหว่างการดูรายละเอียดร่างรัฐธรรมนูญที่มีการวิพากษ์  
วิจารณ์จาก สปช. โดยกมธ.ยกร่างฯก็น่าจะประชุมหารือ  
กันอีกครั้งว่าจะแก้ไขประเด็นใดบ้าง ส่วนข้อเสนอ  
หรือข้อโต้แย้งที่กังวลนั้น ยังไม่ได้ดูรายละเอียดและ  
ก็ไม่ไปชี้แจงเรื่องรัฐบาลและ คสช. แต่เป็นเรื่องของ  
กมธ.ยกร่างฯและ สปช. อย่างไรก็ตามคิดว่าไม่น่าจะเป็น  
ปัญหาเพราะทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนหลังจากนั้น  
ร่างรัฐธรรมนูญจึงจะส่งมาให้รัฐบาล และ คสช.อีกครั้ง  
**ทำประชามติต้องดูกระแสประชาชน**  
เมื่อถามถึงแนวโน้มการทำประชามติ รัฐบาล  
และ คสช.เริ่มหารือเรื่องนี้กันหรือยังเพราะหากไม่  
ทำตอนนี้อาจไม่ทันตามโรดแมปที่วางไว้ พล.อ.  
ประวัติตอบว่า เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีและ  
ตนเคยกล่าวไปแล้ว ทุกอย่างยึดตามกรอบรัฐธรรมนูญ  
ชั่วคราว 2557 และต้องเป็นไปตามความเห็นชอบ  
ของประชาชนว่าจะตกลงกันอย่างไรก็ว่ากันตามสบาย  
ส่วนกรณีที่ กมธ.ยกร่างฯต้องการให้ คสช.แก้ไข  
รัฐธรรมนูญชั่วคราว เพื่อให้มีการทำประชามตินั้น  
ตนคิดว่าคงต้องหารือกันอีกที่อย่าเพิ่งใจร้อน ต้องให้  
กมธ.ยกร่างฯหารือกับ สปช.ก่อนว่าจะดำเนินการ  
อย่างไร ขอให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาอะไร จะทำก็ทำ



**ประชุมผู้นำ**  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์  
โอชา นายกรัฐมนตรี จับมือ  
และร่วมถ่ายรูปกับผู้นำ  
ชาติสมาชิกอาเซียน ระหว่าง  
การประชุมสุดยอดอาเซียน  
ที่ประเทศมาเลเซีย โดย  
นายกฯของไทยได้โชว์  
วิสัยทัศน์ให้อาเซียนเพิ่ม  
บทบาทในเวทีโลก.



**28 เมษายน 2558 หน้า 1 (2)**

ไม่ว่าก็ไม่ต้องทำแต่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าจะต้องทำประชามติหรือไม่ทำประชามติ “บีก๊อป” ระบุชัดเจนว่าประชามติแบบที่กระทรวงมหาดไทยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รวบรวมมหาดไทย กล่าวถึงข้อเสนอทำประชามติว่า รัฐธรรมนูญว่า เรื่องดังกล่าวทุกฝ่ายทั้ง สนช. สปช. หรือ กมธ.ยกร่างฯ สามารถเสนอความเห็นมายังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจแต่หากมีการทำประชามติจะกระทบกับโรดแมปของ คสช. อย่างไรก็ดี คสช. ไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้ทำ อยู่ที่ฝ่ายต่างๆ จะเสนอความเห็น ซึ่งหากทำประชามติจริงจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้เขียนเรื่องทำประชามติไว้

**ภาค ปชช.ยื่น กมธ.ยกร่างฯ ทบทวน**

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา นายอัครกฤษ นุ่นจันทร์ แกนนำกลุ่มเสรีชนไทยแลนด์ 58 ยื่นหนังสือต่อประธาน กมธ.ยกร่างฯ ผ่านนายไพบุลย์ นิธิตะวัน กมธ.ยกร่างฯ เพื่อขอให้ทบทวนร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย โดยนายอัครกฤษกล่าวว่า สปช.หลายคนตั้งข้อสังเกตและขอให้แก้ไขในภาค 2 ผู้มีการเมืองการที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี โดยเฉพาะประเด็นที่มาและอำนาจของส.ว.ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน แม้จะให้เลือก ส.ว.จังหวัด จังหวัดละ 1 คน แต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนสรรหาถือว่า ส.ว.สรรหายังมีมากกว่า ส่วนการให้บุคคลภายนอกเป็นนายกฯ ได้ เป็นการถอยหลังเข้าคลอง สร้างเงื่อนไขความแตกแยกในอนาคต รวมถึงการให้กลุ่มการเมืองลงสมัครเลือกตั้งได้ จะเกิดการต่อรองอำนาจในสภา สร้างปัญหาจนไม่สามารถสร้างความปรองดองได้ จึงหวังว่า กมธ.ยกร่างฯจะนำข้อเสนอของ สปช.และข้อห่วงใยของกลุ่มและภาคประชาชนไปทบทวนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาธิปไตย มากกว่าตอบสนองความต้องการของคนบางกลุ่ม

**“ไพบุลย์” ย้ำไม่มีธง ยันแก้ไขได้**

ขณะที่นายไพบุลย์ นิธิตะวัน กมธ.ยกร่างฯ กล่าวว่า กมธ.ยกร่างฯ ยินดีรับฟังความเห็นของประชาชนทุกกลุ่มที่ส่งความเห็นเข้ามาและออกไปรับฟังประชาชนด้วย ทราบว่ามีสมาชิก สปช.หลายคนจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในหลายประเด็น ซึ่ง กมธ.ยกร่างฯ ก็จะนำมาพิจารณา ส่วนความเห็นที่ กมธ.ยกร่างฯ บางคนออกมาแสดงความเห็นขณะนี้ เป็นความเห็นส่วนตัว ไม่ถือเป็นมติ กรณีที่ระบุว่า กมธ.ยกร่างฯ มีธง และจะไม่มีการแก้ไขทบทวนรัฐธรรมนูญแล้วไม่เป็นความจริง

**2 กมธ.สปช.ยื่นหรือ รธน.เกือบทั้งฉบับ**

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ในวันที่ 28 เม.ย. จะประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง ที่มีนายสมบัตินิธินันท์ เป็นประธาน เพื่อหารือถึงการนำคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญส่งให้ กมธ.ยกร่างฯ โดยตนและนายสมบัตินิธินันท์เห็นตรงกันว่าควรแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเกือบทั้งฉบับ เพราะมีเนื้อหาและรายละเอียดมากเกินไป ควรทำให้สั้นลง โดยเนื้อหาที่ต้องแก้ไขหลายประเด็นส่วนใหญ่อยู่ในภาค 2 ว่าด้วยผู้มีการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง เช่น นายกษณคนอก ที่มาของ ส.ว.ที่มา ส.ส. การมีกลุ่มการเมือง อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่ทั้ง 2 คณะเห็นต่างกันอยู่ ดังนั้นจะไปหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะแก้ไขข้อถกเถียงอย่างไร ทั้งนี้นอกจากจะทำคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญส่งให้ กมธ.ยกร่างฯ แล้ว จะส่งคำขอแก้ไขให้ คสช. ครม. และ สนช. ด้วย

**ขอเปิดเวทีชี้แจงและอีกรอบก่อนลงมติ**

นายเสรีกล่าวว่า ส่วนการประชุม สปช. ในวันที่ 6 ส.ค. เพื่อพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น เห็นว่าก่อนที่จะลงมติในวันที่ 6 ส.ค. ควรเปิดประชุม สปช. อีก 3-4 วัน ให้สมาชิก สปช.อภิปรายแสดงความคิดเห็นในร่างรัฐธรรมนูญที่ กมธ.ยกร่างฯ ไปแก้ไขตามข้อเสนอของ สปช. และองค์กรอื่นๆ จะได้ทราบว่า มีประเด็นใดที่ กมธ.ยกร่างฯ ได้ทบทวนแก้ไขมา จะได้เป็นข้อมูลตัดสินใจประกอบการลงมติ เพราะก่อนหน้านี้ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. ระบุว่า จะให้ สปช.ลงมติในวันที่ 6 ส.ค.ทันที โดยไม่นัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสมาชิก สปช.อีกแล้ว โดยจะนำเรื่องขอเปิดประชุมดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมวิป สปช. ให้พิจารณาในสัปดาห์นี้

**“เสรี” ฟันธงปฏิรูปประเทศเสียของ**

ขณะที่นายเสรียังโพสต์เฟซบุ๊กถึงกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยด้วยว่า “กลัวจะเสียของ” ระบุว่า ครบ 10 วัน ของการพิจารณาเสนอแนะหรือให้ความเห็นของ สปช.ต่อร่างรัฐธรรมนูญ ที่ กมธ.ยกร่างฯ จัดทำมา ขอบอกตามตรงว่ายังไม่เห็นทิศทางหรือความชัดเจนของการปฏิรูปประเทศว่าจะทำได้แล้วเสร็จได้อย่างไร จะรอแต่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จแล้วจัดเลือกตั้งทำนั้นไม่ได้ เพราะการเลือกตั้งยังไม่อาจตอบโต้ได้ว่าเป็นการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้ ข้อเรียกร้องของประชาชนที่ว่า ต้องการให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

ดูว่าจะไม่ประสบความสำเร็จยังไม่อาจตอบโต้ได้ว่าทำอย่างไร เมื่อใด และเป้าหมายยังไม่ชัดเจนเกรงว่าการปฏิรูปประเทศคราวนี้มีโอกาสจะล้มเหลวสูง ทั้งที่โอกาสที่จะปฏิรูปประเทศให้สำเร็จเช่นนี้ไม่มีอีกแล้ว น่าเสียดายจริงๆ

☆ มีต่อหน้า 13

**‘เสรี’ ย้ำ กมธ. ☆ ต่อจากหน้า 12****ตั้งคณะกรรมการร่วมประเด็นแปรรูปคดี**

นายดิเรก ถึงฝั่ง รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง สปช. กล่าวว่า ในวันที่ 28 เม.ย. คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. จะหารือกันถึงการยื่นญัตติขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญต่อ กมธ.ยกร่างฯ โดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด มีตนเป็นหัวหน้าคณะทำงาน รวบรวมประเด็นที่จะขอแปรรูปคดีแก้ไข เบื้องต้นมีประเด็นที่จะขอแก้ไขแล้วกว่า 10 เรื่อง อาทิ เรื่องนายกษณคนอกที่ควรเขียนแยกไว้ในบทเฉพาะกาลให้ชัดเจนว่าต้องใช้เวลาที่เกิดวิกฤติจริงๆ ไม่ใช่เขียนเปิดประตูให้คนนอกเข้ามาเป็น รวมถึงเรื่องที่มา ส.ส. และที่มา ส.ว. ควรให้ประชาชนเป็นผู้เลือกผู้ปกครองตัวเองโดยตรง ตามหลักประชาธิปไตย หาก กมธ.ยกร่างฯ ไม่ยอมแก้ไขตามที่ได้แปรรูปคดีเสนอไป ก็จะขอส่งความเห็นไว้อภิปรายต่อที่ประชุม สปช. ที่คาดว่าจะมีขึ้นอีกรอบ ก่อนที่ สปช. จะนัดลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 6 ส.ค.

**กมธ.ยกร่างฯ ย้ำต้องมีสภาขับเคลื่อน**

ด้านนายประสพสุข บุญเดช ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ภาพรวมการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญตลอด 7 วัน เป็นไปด้วยความราบรื่น รู้สึกพอใจเพราะสมาชิก สปช. ส่วนใหญ่ หรือกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญที่ กมธ.ยกร่างฯ ได้เสนอไปอย่างไรก็ตาม ถ้าอยากให้ กมธ.ยกร่างฯ ปรับแก้ไขเพิ่มเติมและเหตุผลมาเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนกรณีที่มีสมาชิก สปช. บางคนระบุว่า การจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติไม่ควรถูกตัดส่วนของ สปช. ไว้เพราะอาจขัดรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น เรื่องนี้ต้องพิจารณาอีกครั้ง อาจไม่ต้องกำหนดสัดส่วนก็ได้ว่าให้ สปช. มีจำนวนเท่าใดแต่ยืนยันว่าจำเป็นต้องมีคณะกรรมการฯ นี้ขึ้นมา





## 28 เมษายน 2558 หน้า 1 (3)

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับใช้ เพราะถ้าไม่มีเกรงว่าสิ่งที่เขียนไว้จะไร้ประโยชน์ทันที

### พท.ข้อใจหั้นอำนาจการเมือง

ด้านความคิดเห็นของพรรคการเมืองต่อการร่างรัฐธรรมนูญ นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว. พณิชาลัยและแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้ติดตามการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญของ สปช.ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเห็นด้วยที่จะทำให้ประชาชนยกระดับเป็นพลเมืองมีสิทธิหรือมีอำนาจมากขึ้น รวมถึงการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่แต่ต้องตระหนักว่าการปฏิรูปต้องเปิดให้มีส่วนร่วม ไม่ใช่กระทำเพียงฝ่ายเดียว เพราะจะกลายเป็นการใช้อำนาจบังคับให้ทุกคนยอมรับ ส่วนประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ อยากให้ กมธ.ยกร่างฯ ช่วยตอบด้วยคือ 1. มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ภาคการเมืองอ่อนแอทำไมไม่ทำให้การเมืองเข้มแข็งและออกแบบระบบการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ 2. ทำไมจึงออกแบบให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นตัวแทนจากประชาชนไม่มีอำนาจ แต่กลับเอาอำนาจทั้งหมดไปประเคนให้องค์กรและคณะบุคคลที่มีอำนาจมาจากประชาชน

### ขับเคลื่อนเผด็จการ กดหัวประชาชน

นายวัฒนา กล่าวว่า 3.ทำไม่ออกแบบสถาปนาองค์กรใหม่ๆถึง 11 องค์กร แต่กลับไม่สร้างกลไกการตรวจสอบหรือถ่วงดุลองค์กรเหล่านี้ไปในเวลาเดียวกัน 4. ทำไม่ออกแบบให้มีการสืบทอดอำนาจเผด็จการผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ ขอความกรุณาอย่าตอบว่าเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิรูปประเทศกลัวฝ่ายการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งจะไม่ทำต่อ อีกทั้งทำไมสร้างองค์กรนี้ให้มีอำนาจล้นฟ้ามีอำนาจเหนือรัฐสภา ครม.และหน่วยงานอื่น ทำหน้าที่คล้าย ไปลิตบูโร สามารถใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ถูกตรวจสอบ แบบนี้มันคือการขับเคลื่อนเผด็จการ กดหัวประชาชนต่อไป

### คสช.สืบอำนาจกินเรียบทุกกระดาน

นายวัฒนากล่าวอีกว่าการสืบทอดอำนาจเผด็จการเป็นเป้าหมายของการร่างรัฐธรรมนูญ ดำเนินการโดยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน หาก สปช. ลมดีที่ผ่านจะมีของขวัญเป็นที่นั่งในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ 80 ที่นั่ง เหมือนกับเป็นการผลัดกันเก้าอี้ ในที่สุด คสช.ที่ลงทุนปฏิวัติจะได้ประโยชน์สูงสุด กินเรียบทุกกระดาน เพราะ

ไม่ว่า สปช.จะมีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ คสช.ยังคงมีอำนาจอยู่ต่อ มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งก็ไม่สามารถบริหารประเทศได้เพราะกลไกต่างๆที่ถูกสร้างไว้ โดยเฉพาะองค์กร ไปลิตบูโร เท่ากับ คสช. ยังมีอำนาจอยู่ต่อ เมื่อบริหารประเทศไปแล้วถูกกดดันมาจาก นายกษที่มาจาก ส.ส.อาทนมไม่ไหว ต้องไปโอ้อวดเชิญนายกที่มาจากคนที่ กมธ.ยกร่างฯ ออกแบบรอไว้มาแก้ไขวิกฤติออกหน้านี้ คสช.ก็กินเหมือนกัน หรือ สปช.มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง กมธ.ยกร่างฯและสภาปฏิรูปแห่งชาติก็สิ้นสุดลง คสช. ยังมีอำนาจดำเนินการแต่งตั้งบุคคลกลุ่มใหม่ทำหน้าที่เป็น กมธ.ยกร่างฯและสภาปฏิรูปแห่งชาติ คสช.ก็กินอีก

### ปชป.จะจำกัดสิทธิเหมือนคอมมิวนิสต์

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี กมธ.ยกร่างฯจะรับฟังความเห็นจากฝ่ายการเมืองว่ายินดีให้ความร่วมมือว่าควรปรับปรุงแก้ไขมาตราใด แต่ขอให้รับฟังอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่เพียงผ่านความเห็นชอบจาก สปช. ที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคนทั้งประเทศ เพราะมีข้อกังวลหลายเรื่อง เช่น กรณี โอลิมปิกส์ ที่ให้ประชาชนเลือกผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองได้เพียง 1 คน จากผู้สมัครในบัญชีของพรรคที่เขาเลือกได้ตามจำนวนที่ประชาชนต้องการ แต่ไม่เกินจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่พึงมีในโซนนั้นๆ ไม่ใช่จำกัดให้เลือกได้แค่คนเดียว ส่วนกรณี 'ส.ว.'ที่จะให้มาจากการเลือกตั้ง 77 คน แต่ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกได้จากผู้ที่กรรมการถาวรคัดเลือกส่งมาให้ยังสะท้อนการจำกัดสิทธิ ทั้งของผู้สมัครและประชาชนเหมือนระบบคอมมิวนิสต์

### เตือนอย่าทำประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

นายสมศักดิ์ ปรีคนันท์กุล ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา โพสต์เฟซบุ๊ก ลงบทความ "เหลือหลัง แลหน้า" ตอนหนึ่งว่า หลังปี 2540 ภายใต้กติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับว่าเป็นกติกาที่คนในชาติมีส่วนร่วมมากที่สุด แต่เพียง 9 ปีก็กลับเข้าสู่วงจรเดิมอีกคือการรัฐประหาร ผิดกติกาทั้งแล้วเขียนขึ้นมาใหม่โดยเอาความรู้สึกส่วนตัวคนเข้ามามองปัญหาของประเทศเป็นที่เคลือบแคลงใจของผู้คนนำไปสู่ความยุ่งยากทำให้การบริหารประเทศเต็มไปด้วยอุปสรรค สังคมยุ่งเหยิงสืบสน เกิดความ

ขัดแย้งแบ่งคนไทยเป็นพวกเป็นสี ลูกหลานไปสู่รัฐประหาร ขอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากแม่น้ำ 5 สายตระหนักถึงความเสียหายความบอบช้ำของประเทศที่ตกอยู่ในวังวนความขัดแย้ง การแตกแยกการแบ่งฝ่ายแบ่งสีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา วันนี้เสียสะท้อนถึงกติกาดังขึ้นเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ส่วนรับผิดชอบได้ตระหนักว่า อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีก

### "วิษณุ" ยันไม่ชี้ชี้ตัวพัน ขรก.ททุจริต

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงเข้าร่วม นายวิษณุกล่าวว่า ตอนหนึ่งว่า งานจะสำเร็จได้ ปัจจัยสำคัญคือการสื่อสารสองทาง ไม่ใช่ตรวจราชการอยู่ในออฟฟิศ ปีนี้บ้านเมืองวุ่นวาย หลายหน่วยงานยังไม่จัดทำแผนราชการประจำปีงบฯ 58 ซึ่งจะทำให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ สำนักงบประมาณจึงเตรียมเสนอ ครม.ในวันที่ 28 เม.ย.นี้ ให้ยึดค่าของตั้งงบปี 59 เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 58 ไปโดยปริยาย ส่วนการตรวจสอบข้าราชการที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าทุจริต มีมากกว่า 100 รายชื่อ ยังจะมีอีกหลายชุด บางเรื่องข้อมูลทุจริตเดียวครอบคลุมไปทั้งจังหวัด ดังนั้นจะยึดรายชื่อขึ้นอย่างเดียวยังไม่ได้ ต้องตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมด้วย ไปบ้างชี้ดำเนินการกับผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงอย่างเดียวไม่ได้

### มท.1 เร่งจำแนกกลุ่ม ยันต้องรอบคอบ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการค้าเนกาตากับข้าราชการที่เกี่ยวข้องการทุจริตว่า ได้สั่งการให้เร่งรัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและจำแนกกลุ่มรายชื่อข้าราชการตามความผิด ตำแหน่ง และสังกัด เพื่อเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพิจารณา ส่วนผู้กระทำผิดที่อยู่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งก็สามารถดำเนินการเอาผิดได้ โดยมีกฎหมายของท้องถิ่นดูแลอยู่ โดยเรื่องดังกล่าวหากนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาเป็นกติกาสืบเนื่องเพราะเป็นเรื่องสำคัญคงไม่เร่งบรรจุเข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระจรรดนั้นคงยังไม่ทันนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์นี้

### ครต.เข้าตรวจ 3 องค์กรจวใน ศธ.

นพ.กัจจกร ตติยทวีป ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในวันที่ 28 เม.ย. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (ครต.) จะเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ





## 28 เมษายน 2558 หน้า 1 (4)

ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สสส.) องค์การค้ำของ สสส. และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทั้งนี้ จะตรวจสอบกรณีทุจริตของทั้ง ๓ หน่วยงานตามอำนาจของ คตธ.ด้วยว่าสามารถตรวจสอบได้เฉพาะระบบบัญชีของภาครัฐ แต่หากเป็นเรื่องของบุคคลรับเงินเข้าบัญชีไม่ถูกต้อง คตธ.ไม่สามารถตรวจสอบได้ หากการสืบสวนชัดเจนว่ามีการทุจริต ก็ต้องประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้ามาช่วยตรวจสอบบัญชีส่วนบุคคลส่วนกรณีที่ สสส. นำเงินสมาชิก โครงการการณาปกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) จำนวน 2,100 ล้านบาทไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กับบริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด ซึ่งทางบริษัท บิลเลียนฯ จะต้องคืนเงินให้กับ สสส. ในปี 2557 แต่ก็ยังไม่คืน โดยผิดเงื่อนไขด้วยการชำระเป็นดอกเบี้ยวแทน ซึ่งการซื้อตัวสัญญาของ สสส. ถือว่ามีความผิดเพราะเงินจำนวนนี้ควรเป็นของสมาชิก ช.พ.ค. ดังนั้นหากไม่ได้คืนก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบ

### “บิกคิว” ร่วมประชุมผู้นำอาเซียน

เมื่อเวลา 09.00 น. (ตามเวลาที่ท้องถิ่น) ที่ Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26 โดยมีนายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนกล่าวเปิดการประชุม ก่อนยื่นจับมืออาลัยร่วมกันบนเวที ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวในที่ประชุมว่า วิสัยทัศน์ของอาเซียนต้องมุ่งสร้างประชาคมอาเซียนที่ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และมีความสุขยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับภูมิภาคต่างๆ คุ้มครองกลุ่มที่เปราะบางด้วยโอกาสให้เข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมเกษตรกรที่เป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจแต่กลับไม่มีรายได้เพียงพอ ไม่เป็นธรรม ขณะเดียวกันต้องวางรากฐานให้ตั้งอยู่บนหลักของกฎกติกา ธรรมภิบาล ให้สามารถเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกัน เดินหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

### โซวีไอเซียเพิ่มบทบาทบนเวทีโลก

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า หากประชาคมอาเซียนจะมีบทบาทอันเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกในอีก 10 ข้างหน้า ไทยขอเสนอให้อาเซียนพยายามหาวิธีส่งเสริมการประสานงานระหว่างกันในเรื่อง

การรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ กระชับความร่วมมือระหว่างพลเรือนและทหารในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ได้อย่างทันท่วงที จัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนหรือ ACMM และส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากนั้นเวลา 11.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำรัฐสภาอาเซียนในความสัมพันธ์ที่ไทยจะร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภาอาเซียนในการสร้างประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ ก่อนเข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำสมาชิกรัฐสภาอาเซียน (ABAC) โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลไทยจะยึดมั่นต่อพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ทั้งพหุภาคีและทวิภาคี และให้โอกาสทุกประเทศในอาเซียนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน

### ปลัดกาวีเตรียมหารือ สก.3 ฝ่าย

ช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์ ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังเกาะลังกาวิ รัฐเคดาห์ เพื่อร่วมประชุมผู้นำอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการก่อนร่วมพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 26 และร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพอย่างไรก็ตาม พล.อ.

ประยุทธ์จะประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทยครั้งที่ 9 (IMT-GT Summit) ที่เกาะลังกาวิ

ต่ออีกในวันที่ 28 เม.ย. และเดินทางกลับถึงยัง

ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) เวลาประมาณ 18.00 น. โดยมอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ ร.ว.กมล ไทหม เป็นประธานการประชุม ครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลแทน

### มาเลเซียจับตัวผู้ต้องสงสัย โยง “ไอเอส”

วันเดียวกัน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ตำรวจมาเลเซียได้จับผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงกองกำลังรัฐอิสลาม (ไอเอส) 12 คน เป็นชายทั้งหมด อายุ 17-41 ปี พร้อมยึดวัตถุระเบิดได้จำนวนหนึ่งรวมทั้งสารแอมโมเนียไนเตรต 20 กก. และโปแตสเซียมไนเตรต 20 กก. ในช่วงเวลาที่มาเลเซียกำลังเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจะเป็นการวางแผนโจมตีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรือไม่ รายงานข่าวระบุว่าแผนโจมตีข้างต้นเป็นการตอบรับข้อเรียกร้องของกลุ่มไอเอสที่ให้โจมตีกลุ่มประเทศอิสลามที่แยกศาสนาจักร

ออกจากอาณาจักรที่ถูกมองเป็นศัตรูของไอเอส ทั้งนี้ที่ผ่านมามาเลเซียจับผู้ต้องสงสัยหัวพันกลุ่มไอเอสแล้ว 92 คน โดยยังมีชาวมาเลเซียเดินทางไปเข้าร่วมกองกำลังในซีเรียและอิรักอีก 39 คน

### มติ กสท.เพิกถอนทีวีสีแดง

พ.อ.นที สุกครรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีมติ 4 ต่อ 1 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีชของกลุ่ม นปช.แล้ว เนื่องจากมีเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดเงื่อนไข คำสั่ง กสท.ที่ 97/2557 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา กสทช.ได้มีหนังสือถึงพีชทีวีให้ปิดสถานีเป็นเวลา 7 วันนับตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.58 และให้ออกอากาศได้ตามปกติเมื่อวันที่ 17 เม.ย.58 แต่ปรากฏว่าพีชทีวียังคงมีเนื้อหาออกอากาศเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องจึงต้องมีมติให้สั่งเพิกถอนใบอนุญาต

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ นปช.กล่าวว่า ฝ่ายกฎหมายจะยื่นอุทธรณ์คัดค้านมติ กสท.หรือขอคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครองเชื่อว่ามตินี้มาจากอำนาจที่เหนือ กสท.ที่มีธงจะเพิกถอน ไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ที่จำเป็นต้องรับความเห็นที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของรัฐธรรมนูญหรือการสร้างความปรองดอง แต่กลับปิดกั้นช่องทางแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วแบบนี้บ้านเมืองจะเดินไปสู่ประชาธิปไตยได้อย่างไร

☆ มีต่อหน้า 15

### ‘เสรี’ ย้ำกมธ. ☆ ต่อจากหน้า 18

### ยกฟ้อง “มัลลิกา” ว.5 โฟร์ซีชั่นส์

วันเดียวกันที่ศาลอาญา ศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาจากกรณี ว.5 โฟร์ซีชั่นส์ ทำให้เสียชื่อเสียง ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการเบิกความของพยานโจทก์แตกต่างกันซึ่งพยานที่ติดตามโจทก์ร่วมกันไม่ได้ได้อยู่ภายในห้องประชุมแต่นั่งรออยู่ด้านนอกห้องประชุมชั้น 7 รวมทั้งตัวโจทก์ร่วมและนักธุรกิจที่เข้าประชุมกับโจทก์ในวันดังกล่าว ไม่ได้มาเบิกความเป็นพยานต่อศาล จึงมีข้อพิรุธสงสัยว่าโจทก์ร่วมอยู่ในการประชุมด้วยหรือไม่ อีกทั้งโจทก์ร่วมไม่ได้แจ้งกำหนดการให้สื่อมวลชนทราบ จึงเป็นที่สงสัยแห่งสาธารณชนและไม่ปรากฏว่าโจทก์



28 เมษายน 2558 หน้า 1 (5)

ร่วมได้ออกมาชี้แจงหรือแถลงข่าวในกรณีดังกล่าว ให้ทราบ จำเลยในฐานะประชาชนและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ย่อมมีสิทธิที่จะติชมการทำงานของรัฐบาลและสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้

### แจ้งสิทธิ 30 บ. รัฐบังคับไม่ได้

เมื่อเวลา 15.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านสังคม กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ระบุให้คนรวยเสียสละไม่ใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรคเพื่อทำกุศลให้คนจนว่า เจตนารมณ์นายฯ เป็นห่วงค่าใช้จ่ายหลักประกันสุขภาพที่มีจำนวนสูงมาก คนเข้ามาใช้เยอะมาก ไม่มีกลไกจัดการงบประมาณ ทำให้เป็นปัญหา จึงอยากให้คนที่มียารักษาได้เสียสละให้กับคนที่จำเป็นจริงๆ เพราะคนที่มียาตัวก็ไม่ได้มาใช้สิทธิตรงนี้อยู่แล้ว เลยอยากให้สละสิทธิ์เพื่อการกุศลถ้าไม่อยากจะเงินหลวงและต้องสมัครใจ แต่ถ้ายังอยากใช้หลักประกันสุขภาพ 30 บาทอยู่ในแง่กฎหมายรัฐบาลไปปฏิเสธหรือไปตัดสิทธิ์เขาไม่ได้

### วอน “นายฯ” ใช้ม.44 แก้ปัญหาสลาก

วันเดียวกันที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มเครือข่ายปฏิรูปสลาก นำโดย นายธนากร คมกฤต ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เพื่อสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว แก้ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งฯ เกินราคาอย่างสร้างสรรค์ และขอคัดค้านร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมขอให้นายฯชะลอการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แทนนายสมชัย สัจจพงษ์ผ่าน

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์บริการประชาชน

### ร้องรัฐบาลแก้ราคาปาล์มตกต่ำ

นายชโยดม สุวรรณวัฒน์ แกนนำเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ พร้อมด้วยเกษตรกรเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อพบนายอรุณ ไม้ทิพย์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ เพื่อหารือถึงราคาปาล์มตกต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง จากที่รับซื้อจากเกษตรกรรายย่อย 2.7 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่โรงงานรับซื้อในราคา 3-3.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสาเหตุมาจากการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ และโรงงานกดราคาหลังจากมีการนำเข้า ทำให้ราคาปาล์มร่วงลงอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้จังหวัดเสนอปัญหาราคาปาล์มไปยังรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพราะหากไม่รีบแก้ปัญหา จะมีเกษตรกรจำนวนมากออกมาเคลื่อนไหว

### คยปท.ค้าน พ.ร.บ.ยางอ่อนนายทุน

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มแห่งประเทศไทย (คยปท.) กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ จะประชุมในวันที่ 29-30 เม.ย. ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาค่าผลผลิตตกต่ำ ส่วนโครงการมูลภัณฑ์กันชนหากเดินหน้าต่อก็จะต้องมีการแก้ไขการแทรกแซงอย่างเข้มด้วย ไม่ใช่แทรกแซงอย่างแผ่นดินและยางรมควัน ซึ่งเป็นของกลุ่มทุน ขณะที่นายชญาณินทร์ คงสง อดีตแกนนำกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราคนหนองหงส์ จ.นครศรีธรรมราช ประกาศเชิญชวนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราคนหนองหงส์ มาชุมนุมที่ตลาดเอกชัย สี่แยกควนหนองหงส์ ในวันที่ 28 เม.ย. เพื่อคัดค้าน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุน



## ประธานหอฯ คนใหม่ลั่นชี้นำเศรษฐกิจตรง



พิชัย มณะสุทธิ

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต "โกซ้าง" นายใหญ่โตโยต้าเมืองตรง นั่งประธานหอฯ พร้อม ดึงกลุ่มยังเติร์กนักธุรกิจรุ่นใหม่ขึ้นนั่งเก้าอี้สำคัญ ทั้งเลขธิการและรองประธาน ลั่นให้ความสำคัญกับวิชั่นและประกาศ 3 พันธกิจหลัก หนุนหอการค้าเป็นองค์กรชี้นำทิศทางเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าว "ฐานเศรษฐกิจ" ประจำจังหวัดตรง รายงานว่า ภายหลังจากที่นายสลิต โดทับเที่ยง ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดตรง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาในระหว่างการประชุม ด้วยเหตุผลต้องการหยุดพัก ส่วนสาเหตุผลอื่นยังไม่มียางงาน กรรมการหอการค้าจังหวัดตรงจึงได้เสนอชื่อนายพิชัย(โกซ้าง) มณะสุทธิ รองประธานหอการค้าจังหวัดตรงขึ้นมาเป็นประธาน เพื่อสานต่องานหอการค้าจังหวัดตรงไม่ให้หยุดชะงัก นายพิชัยได้แต่งตั้งกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง หรือกลุ่มยังเติร์กหอการค้าฯ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญถึง 4 คน ประกอบด้วย รองประธานหอการค้าฯ 3 คน ได้แก่ นายเจริญสุข แซ่อึ้ง(อายุ 45 ปี) เป็นตัวแทนประกันชีวิตรายใหญ่ นายภราดร นุชิตศิริภักธา(อายุ 50 ปี) เจ้าของแปลงพันธุ์ยางรายใหญ่ "แปลงนายจำ" ถือเป็นตัวแทนภาคเกษตรกร และนายเจษฎา สารสินพิทักษ์(อายุ 33 ปี) กรรมการผู้จัดการบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เซฟโรเลต ส่วนเลขธิการหอการค้าจังหวัด ได้แก่ นายฉัฐพล ชาวชวนชื่น(อายุ 35 ปี)เจ้าของธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์





-2-

นายพิชัย มະนะสุทธิ หรือโกซ้าง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การบริหารงานหอการค้าจังหวัดตรัง สิ่งสำคัญที่สุด คือ วิสัยทัศน์ หรือวิชั่น(VISSION) หอการค้าจังหวัดตรังต้องเป็นองค์กรเอกชนที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดตรังให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีพันธกิจ 3 ประการ คือ 1.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หอการค้าจังหวัดตรัง 2.เป็นผู้ชี้นำทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดตรัง และ 3.พณีกำลังองค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนาสมาชิกและผู้ประกอบการ ในจังหวัดตรังให้มีความเข้มแข็ง โดยปัจจุบันหอการค้าจังหวัดตรังมีสมาชิกกว่า 600 คน

"เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า คนจังหวัดตรังมีอาชีพและรายได้จากยางพารา ตามมาด้วยปาล์ม น้ำมัน ประมง และการพาณิชย์ หากราคาพืชผลทางการเกษตร คือ ราคาขากคต่ำ ย่อมส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจ สินค้าที่วางขายในท้องตลาดที่มีราคาสูงได้รับผลกระทบทันที คือ บ้านและรถยนต์ ตามไปด้วยสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค การแก้ปัญหาหาราคาขากคต่ำหรือมาตรการพยุงราคายาง เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทั้งสิ้น ซึ่งมองว่ารัฐจะต้องส่งเสริมทุกๆ ด้าน ให้มีการตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร ที่เราขายเป็นวัตถุดิบ ให้แปรรูปขายเป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น ไม่ขายยางแผ่น แต่ตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ น้ำยางสดไม่ขาย แต่ทำเป็นถุงมือยาง ถุงยางอนามัย โรงงานเหล่านี้ต้องอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ส่วนหนึ่ง ไม้ยางไม่ขายเป็นไม้แปรรูป แต่ให้ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ ปาร์เก้ หรือสินค้าตัวอื่นที่ทำจากไม้ เช่น ของเล่น สิ่งเหล่านี้ทุกรัฐบาลจะต้องส่งเสริม ให้เป็นนโยบายแบบต่อเนื่อง แล้วราคายาง ไม้ยาง น้ำยาง จะพุ่งสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ สินค้าที่ผลิตในเมืองไทยทุกอย่างต้องเป็นยี่ห้อการค้าไทย เพื่อมีส่วนร่วมและแรงจูงใจให้สินค้าไทยมีความเข้มแข็ง"

นายพิชัยกล่าวต่อไปว่า ภาพรวมของจังหวัดตรัง 1-2 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจตกต่ำ อสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ยอดขายตก หากจะหันไปส่งเสริมการท่องเที่ยว ครัง มีทะเลสวย มีสถานที่ท่องเที่ยว แต่ที่ดินทั้งหลายอยู่ในเขตอุทยาน เป็นที่ดินของรัฐ เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว สถิตินักท่องเที่ยวมาตรัง คนไทย 80% อีก 20% คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้นภาพรวมทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ต้องอยู่ที่ราคายาง หากราคายางดีเศรษฐกิจก็ดีตาม

อนึ่งนายพิชัย มະนะสุทธิ หรือโกซ้าง เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มานาน 27 ปี ทั้ง 5 โชว์รูมในพื้นที่จังหวัดตรัง ประสบความสำเร็จจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถโตโยต้าคิด 1 ใน 5 ของประเทศไทยมาตลอด มีภรรยาชื่อนางจุรัตน์ มະนะสุทธิ น้องสาวนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,047 วันที่ 26 - 29 เมษายน พ.ศ. 2558